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fólksins um kostnað vegna fundarherferðar borgarstjóra - R18110228

Borgarfulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um kostnað við hljóðupptökur á 13 
opnum fundum borgarstjóra 2018? Hvaða var þessi þjónusta keypt og var verkefnið boðið út. 
Spurt er hvað skýrir þennan mikla mun á þessum kostnaði frá einum fundi til annars? 


